



ประธานศาลฎีกานำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th Council of ASEAN Chief Justices' Meeting)



เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th Council of ASEAN Chief Justices' Meeting) ซึ่งประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่โรงแรมเอ็มไพร์ แอนด์ คันทรีคลับ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน สภาประธานศาลสูงสุดอาเซียนเป็นองค์กรที่พัฒนามาจากที่ประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน (ASEAN Chief Justices' Meeting) ซึ่งเคยมีการจัดประชุมประจำปีมาก่อนแล้ว 4 ครั้ง ที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม ตามลำดับ และเพิ่งได้รับการรับรองสถานะเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนภายใต้ภาคผนวก 2 ของกฎบัตรอาเซียน อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สภาประธานศาลสูงสุดอาเซียนมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างศาลยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนใช้เป็นเวทีสำหรับประธานศาลสูงสุดในภูมิภาคเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในภูมิภาค

ในการนี้...

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวปาฐกถาต่อที่ประชุมว่า การที่สภาประธานศาลสูงสุดอาเซียนได้รับการรับรองสถานะเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นความสำเร็จจากการร่วมมือกันขององค์กรศาลยุติธรรมของประเทศสมาชิก แต่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะองค์กรแห่งนี้ยังมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการสนับสนุนการสร้างสวัสดิภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคซึ่งยังคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกประเทศในการผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเรื่องการดำเนินงานของสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการบริหารจัดการคดีและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในศาลยุติธรรม ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศาลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนหาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้พิพากษาในระดับภูมิภาค

ต่อมาวันที่ 25 มีนาคม 2560 ประธานศาลฎีกาในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนิติการของสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย ครั้งที่ 39 (39th ASEAN Law Association Governing Council Meeting) ณ สถานที่เดียวกัน โดยมี **นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ และนายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม** ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาและองค์กรด้านวิชาชีพกฎหมายของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมในฐานะคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทยด้วย สมาคมกฎหมายอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพด้านกฎหมายภายในภูมิภาค และสร้างบทบาทการเป็นองค์กรทางความคิด (Think Tank Organization) เพื่อให้ข้อเสนอแนะปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานอื่นในอาเซียนที่มีภารกิจในการพัฒนาและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทางกฎหมายพหุวัฒนธรรมภายในภูมิภาค ที่ประชุมได้หารือกันถึงเรื่องความร่วมมือกันทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องการค้าการลงทุน โดยเฉพาะแนวทางที่จะช่วยให้เป้าหมายการสร้างประชาคมเศรษฐกิจภายในภูมิภาคบรรลุผลสำเร็จ ในวันเดียวกัน ประธานศาลฎีกามีโอกาสเข้าเฝ้า **His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah** องค์สุลต่านกษัตริย์แห่งประเทศบรูไน ที่พระราชวังอิสตานา (Istana Nutul Iman)

อนึ่ง การเข้าร่วมประชุมของประธานศาลฎีกาและคณะผู้แทนไทยในครั้งนี้ **นายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน** และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้ให้การต้อนรับและดูแลคณะผู้แทนไทยด้วยความอบอุ่นตลอดการประชุม



ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th